

## Vụ mai t X Hoa Đào

T&#225;c Gi&#7843;: Đan Vy

Th&#7913; T&#432;, 18 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2009 22:18

---

Tờ xa, ngoài tên gọi Thành phố Ngàn thông, Ngàn hoa, Đà Lạt còn được gọi là Thành phố Mai anh đào hay X hoa đào. Tuy nhiên cũng đã lâu Đà Lạt không còn xứng với tên gọi đó nữa.

Một thời gian dài, cây mai anh đào hầu như vắng bóng trên thành phố này. Chỉ còn sót lại một vài cây mai già đây đó còm cõi không đẹp sắc nữa hoa. Thời buổi cho những người còn mơ mộng khi cất lên tiếng hát “Ai lên X hoa đào” quyên rũ một thời. Một góc mai già bên đường người còn çıkar một vài cành đẹp đẹp nữa cũng bị người nào đó còn yêu hoa đào, chặt mang về nhà cho riêng mình. Không ai còn gìn giữ một vài đẹp thời người đã sắp đi vào quên lãng.

Hình như từ năm 1993, lúc Đà Lạt tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày bác sĩ Yersin phát hiện ra Đà Lạt, bắt đầu đặt lại tên đường và đường phố người Yersin, người ta mới nghĩ đến chuyện gọi đường là X hoa đào. Tuy nhiên công việc này không mấy kết quả. Hàng năm, người ta đưa tổ chức trồng cây, trong đó có mai anh đào, nhưng người không “trồng cây nào chặt cây ấy” thì cũng chỉ sót lại vài cây còi cọc. Mà mai anh đào không phải là giống khó trồng. Được biết đặt của Đà Lạt rất phù hợp với giống cây này. Có đi vào các thung lũng ngay trong thành phố, các nhà vườn, ta sẽ thấy lũ chim đã làm việc này d dàng như thế nào. Khi mai anh đào kết trái, nhưng trái măng chín nhỏ như tím thỏm, lũ chim tha đi khắp nơi, hạt rơi xuống đâu măng đó. ỹ thế mà bao nhiêu công sức tốn bạc để ra, mai anh đào được trồng trong những lồng lồng rùm beng vườn không sáng nơi, kể cả những cây cảnh thế người ta mua các vườn bán mang về.

Nhưng rồi tin hi vọng vui đã đến. Một năm gần đây, có thể do một cơ chế làm ăn mới nào đó, mai anh đào được khôi phục, chăm bón, trồng mới trên một số con đường bắt đầu có kết quả và người đã có thể thấy thấy lại một hoa ngày cũ mới đẹp đẽ tràn.

Đến cuối đông đầu xuân năm nay, Kể từ 2009, nhất là từ một tuần sau Tết Nguyên đán cho đến Nguyên tiêu (rằm tháng giêng), những một phép lạ, thành phố bỗng rực lên một màu hồng những những người lạ b bùng êm dịu từ muôn vườn cánh hoa bé nhỏ. Hầu như ai cũng muốn reo lên “Mai anh đào nở hoa!”. Và một nhiên Đà Lạt lại lại được một danh ngày nào.

Đầu tiên, nhìn đâu đâu cũng thấy thông đầu đường Đình Tiên Hoàng (gần Nhà Máy Nhiệt cũ, con đường vòng phía bắc đường Cù), một cây mai già cành thưa rỗng người suốt từ gốc đến ngọn. Đây là một cây lâu mai rất đẹp nhưng ít được chú ý vì khuất sau hàng thông và nép mình bên hàng nước, những một nhân phố núi một thời vang bóng lại trở về chốn cũ.

Rồi dờ dàng nhìn thấy khi các cây mai non tọt tọt mọc nhúng cánh hoa bé nhỏ e ấp các đốm ng 3 Tháng 4 (tờ đềo Prenn đôn vào thành phố), Yersin, Quang Trung... nhót là con đốm ng vòng chung quanh hồ Xuân Hòn ng, mỗi ngày mỗi thêm nòng nản róc róc.

Nhìn qua nhúng đám mây húng dờ u dàng này, thành phố bỗng đốm ng đốm khác. Khu Hòa Bình nhà bê tông san sát khô cốm ng chốm ng khác gì mớ y góc phố Sài Gòn sáng tọt tọt lên cùng sọc hoa. Rốm ng thông và bãi cỏ đốm i Cù im lốm ng trong vòng rào thốm m màu đốm i tọt i chiومت bốt vổ âm u. Nhà hàng Thủy Tốm mốm nh mai tốm ng thanh khiومت bên hồ, và cốm nhà hàng Thanh Thủy màu tím không mớ y phù hớp vổ i khung cốm nh chung, cũng tốm nên duyên dáng hốm n. Tháp chuông xa xa in hình lên nốm n tọt i cốm a tốm ng Yersin cũ (nay là tốm ng Cao Đốm ng Sĩ Phốm m), công trình xây đốm ng vốm n nốm i tốm ng đốm p nhót Đông Nam Á càng thêm quyốm n rừ. Phốm i chẳng là do “mổ u hoa đào nhốm môi hốm ng ngốm i mình yêu” trong lốm i bài hát cũ?

Hoa mai anh đào không giốm ng hoa đào Đà Lạt (còn gốm i là đào lông, ra ít hoa và kốm t trái lốm n), cũng không thốm m mốm u nghiêng sang sọc đốm nhốm đào Nhốm t Tân - Hà Nội, cũng không giốm ng anh đào Nhốm t Bốm n. Mai anh đào thân mốm nh đốm nhốm ng lâu năm có thốm tốm thành nhốm ng cây cốm thốm cao lốm n, tốm a tàn rốm ng, hoa nhốm mốm u hốm ng phốm t tím, khi mốm i nốm nhốm nhốm ng ngốm n lốm a nhốm bốm p bùng, vài ngày sau đốm n đốm măn khai, toàn cây rốm c lên nhốm mốm t đám lốm a hốm ng.

Tốm đốm i nhìn lên đốm c Hòa Bình, bên phốm i là mốm t hàng mai non đốm u dàng đón khách, bên trái, trên sốm n cốm nghiêng, phía đốm u dãy quán café phốm núi, mốm t cây mai không lốm n nhốm ng đốm y đốm n, vốm ng chốm i, đốm n đốm c và nhốm có chút kiêu kốm, rốm o rốm c liốm c nhìn xuốm ng nhân gian vốm i vổ ngốm c xuôi trên đốm ng.

Ba bốm n cây mai còn thốm nhốm mớ y thiومت nốm nhí nhốm nh đốm ng chốm m vào nhau trò chuyốm n bên con đốm ng đốm c uốm n lốm n tốm hốm lên nhà thốm Con Gà làm ai đi qua cũng ngoái nhìn lốm u luyốm n.

Nhốm ng nốm i hốm i tốm cốm a nhốm ng ngốm n lốm a hốm ng phốm t tím làm cho ngốm i ta choáng váng chính là công viên Xuân Hòn ng, tốm cốm khách sốm n Palace, nhìn ra hồ. Công viên này mốm i đốm c chốm nh trang vài năm nay, có cốm a hàng cốm a các hãng trà và mớ y quán café giốm i khát bốm t đốm u đông khách. Sốm c hoa mai anh đào làm sáng lên cánh rốm ng thông giốm a phố, reo vui cùng tốm ng nhốm c vốm ng ra tốm quán café, thốm p hốm ng mốm t cung đốm ng, đốm m sốm c làm đốm p thêm mốm nh tốm i xanh trên cao. Đốm c bốm t hai cây mai cốm thốm cuốm i công viên phía cốm u Ông Đốm o, cao ngốm t tốm i, đốm p ngốm t tốm i làm ngốm i yêu hoa sốm ng sốm t. Trên quăng đốm ng này, không ai đi qua không đốm ng lốm i hay ngốm c

## Vụ mất X Hoa Đào

T&#225;c Gi&#7843;: Đan Vy

Th&#7913; T&#432;, 18 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2009 22:18

---

mất chiêm ngông, không du khách nào có máy ảnh chụp qua cửa sổ cũ tuy tôi hi vọng hỏi mà chụp mất hai tuần sập tàn phai, không còn lưu vết.

Có một con đường nhỏ đi từ tên là Mai anh đào nhưng cây đào nào cả. Đó là con đường khá dài chụm vòng tại Thung lũng Tình Yêu về phía Vườn Nghiêu cũ của nhân. Hai bên đường này là khu vực trồng rau, hoa, lúc nào cũng bốc mùi phân bón, thối rữa sâu nặng. Loài sáng kiến nào đây thật trái cớ? Sao không đặt tên cho con đường của ngõ vào thành phố, nơi hoa đào đã được trồng khá nhiều, cũng gọi là phố lý tên mất ngày tháng mà nhiều người chụp biết đó là ngày gì.

Có một nơi trồng hoa đào tập trung rất đẹp nhưng người ta lại không làm. Đó là công viên ngay phía dưới của Ông Đạo, nơi mới gọi là một phố của phố Ánh Sáng, xây dựng khá công phu, trồng đủ loại cây, có cửa, có ghế đá nhưng không mấy người đến vì trùng lặp và lại vào không thuận lợi. Nếu tôi là công viên này được trồng mai anh đào, chắc chắn Đà Lạt sẽ có một thung lũng hoa đào như hồ hạp hơn người nên ngay giữa trung tâm thành phố. Dù gì có thành phố nào được mang tên X Hoa Đào. Chắc chắn đây sẽ là một thị trấn du lịch, mất tên gọi đầy quy định rồi đi du khách bên phố, nhất là đến mùa hoa rực rỡ như năm nay.

Mai anh đào. Chết mất hai tuần thôi. Loài hoa nào mà chết tàn nhưng về đẹp của sắc hương thì đi đâu còn đó, trong tâm tưởng, trong hoài niệm, trong sự thánh thiện của thiên nhiên và họ nên nghĩ làm cho thế giới này bớt u ám và buồn đau.